



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมทุ่มเทงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ระดมกำลังขับเคลื่อนเต็มที่เพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ตั้งไว้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ว่า การส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้แบ่งเป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริ 33 จังหวัด 81 สหกรณ์ และโครงการหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัด 44 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร ส่วนโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ดำเนินงาน จำนวน 48 จังหวัด 2 พื้นที่ สถานศึกษาทั้งหมด 410 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา ทั้งสองพระองค์ทรงมีรับสั่งเรื่องการพัฒนางานสหกรณ์อยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะสนองแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและมอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งพยายามผลักดันและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ได้พระราชทานไว้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงทรงมีพระราชดำริให้นำระบบสหกรณ์เข้าดำเนินการในโรงเรียนเพื่อปลูกฝังความรู้ พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการดำเนินการในโรงเรียนเป็นอันดับแรก ซึ่งการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยของการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อเป็นห้องเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติงานจริงสำหรับนักเรียนซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้เบื้องต้น ได้แก่ กิจกรรมการผลิตสินค้า กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้นให้กับเยาวชน

“ในโอกาสที่ได้เฝ้ารับเสด็จฯ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งว่า งานทุกอย่างอยากให้ใช้วิธีการสหกรณ์เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ปัจจุบันเรามีองค์ความรู้ มีเทคโนโลยี มีเครื่องมือมากมาย แต่จะอย่างไรให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ขับเคลื่อนไปได้ ต้องใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาช่วยดำเนินการ พระองค์ท่านเห็นความสำคัญของงานสหกรณ์ ฉะนั้นเราต้องพร้อมจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการผลักดันงานสหกรณ์ตามพระราชดำริอย่างจริงจัง การส่งเสริมสหกรณ์ผ่านโครงการพระราชดำริ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่กรมฯ พร้อมจะเร่งดำเนินการและขับเคลื่อนอย่างเต็มที่กำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขบวนการสหกรณ์รู้สึกรับรู้ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านทรงให้ความสนพระทัยในงานสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมจะสนองพระราชดำริ โครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

